
 

 

137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 29  �  29. mál.

Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um niðurgreiðslur á rafmagni til húshitunar á árabilinu 2004�2009.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

Hver er þróun fjárframlaga til niðurgreiðslna á rafmagni til húshitunar til notenda á
köldum svæðum á árabilinu 2004�2009, miðað við verðlag í apríl sl.?

Skriflegt svar óskast.


